

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากท่าน ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณบุญ และท่านรองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตันศิริ ที่กรุณาได้รับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยท่านทั้งสองได้สละเวลาอันมีค่าอย่างยิ่งให้คำปรึกษา คำแนะนำ ช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และเสนอแนวทางในการค้นคว้าด้วยความเอาใจใส่อย่างดี ตลอดมาตั้งแต่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์อภัสสร จันทวิมล ที่กรุณาได้รับเป็นประธาน กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ที่กรุณาได้รับเป็นกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ โดยท่านทั้งสองได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าอย่างยิ่งของท่านทำการตรวจ พิจารณาวิทยานิพนธ์ และกรุณาให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆ ตลอดจนแนะแนวทางที่เป็น ประโยชน์อย่างมากทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสำเร็จไม่ได้หากปราศจากคู่มือและแนวทางในการทำซึ่งได้รับความรู้และความกรุณาจากอาจารย์มนสิชา โพธิสุข เลขานุการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตลอดจนทั้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่าน

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัว ตลอดจนผู้มีพระคุณของผู้วิจัยซึ่งไม่สามารถจะเอ่ยนามได้ทั้งหมด ซึ่งท่านได้วางรากฐานชีวิตและพื้นฐานทางความคิด ให้แก่ผู้วิจัยให้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและเป็นกำลังใจเสมอมา รวมทั้งนายอัฐวิชัย อุตตะสวระ นายณัฏกิจ นิเวทวงษ์ นางสาวฉัตรสุดา วงศ์ธนะบุญ และนางสาวพรพิมล บุญนาค ที่ให้ความช่วยเหลือผู้วิจัย ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ขอให้คุณความดีที่เกิดขึ้น เป็นกตเวทิตาคุณแก่ท่านทั้งหลายที่เอ่ยถึงขั้นต้นรวมไปถึงทุกท่านที่มีพระคุณ และไม่ตรีจิตแก่ผู้เขียน แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาด หรือบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงโปรดจงดลบันดาลให้ทุกท่าน และครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม และเจริญรุ่งเรืองสืบไป

นายพลกฤษณ์ ตันดิษฐ์นุสรณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม